



NỘI DUNG

- Thông điệp từ Hiệu trưởng
- Hoán đổi thời khóa biểu sáng/chiều trong Học phần 2 và Học phần 3
- Mời tham gia đội bóng
- Cuộc thi “Hà Nội em yêu” và “An toàn giao thông”
- Hội Học sinh
- Lễ Halloween



Đội Vàng giành cúp chiến thắng trong Ngày hội Thể thao

TÂM NHÌN

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm đào tạo ra những công dân toàn cầu.

SỨ MỆNH

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để tạo niềm say mê học tập lâu dài của các em học sinh.

Thông điệp từ Hiệu trưởng

Các hoạt động học tập tại trường SIS Vạn Phúc luôn là những hoạt động sôi nổi và thú vị. Chúng tôi mời Quý vị ghé thăm trường và ghi nhận những thành quả học tập của các em.

Trong tháng vừa qua, nhiều lớp đã có các buổi học dã ngoại. Một vài lớp tham gia học làm bánh pizza, một số lớp khác đến thăm vườn rau hữu cơ, thử sức với các Công nghệ Tương lai tại Risupia hoặc khám phá những bí mật về loài khủng long tại Bảo tàng Địa chất.

Quý phụ huynh có thể thấy các em học sinh thể hiện sự hiểu biết của mình về An toàn Giao thông qua các bức vẽ được trưng bày dọc hành lang. Năm học sinh có tác phẩm xuất sắc nhất đã giành được phần thưởng là những chiếc mũ bảo hiểm. Nhiều bài viết và tranh vẽ với chủ đề “Hà Nội em yêu” cũng được trưng bày nhân dịp chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô.

Ngày hội Thể thao đã diễn ra thành công chứng kiến tinh thần thi đấu sôi nổi của các em học sinh. Xin chúc mừng đội Vàng đã giành cúp Vô địch trong Ngày hội năm nay!

Thật tiếc khi giải thi đấu bóng đá giữa các trường trong thành phố đã bị hoãn lại do trời mưa.

Lễ Halloween đã được tổ chức trong giờ nghỉ trưa vào ngày cuối cùng của Học phần Một với rất nhiều kẹo và màn biểu diễn trang phục hóa trang.

Hoán đổi thời khóa biểu sáng/chiều trong Học phần 2 và Học phần 3

Xin Quý phụ huynh và các em lưu ý các lớp Song ngữ sẽ hoán đổi thời khóa biểu sáng và chiều trong Học phần 2 và Học phần 3. Các lớp hiện đang học chương trình tiếng Việt buổi sáng sẽ chuyển sang học chương trình tiếng Anh vào buổi sáng và ngược lại.

Việc hoán đổi này sẽ mang lại hứng thú học tập cho các em học sinh và các thầy cô cũng sẽ được thay đổi lịch giảng dạy theo các khung thời gian khác nhau. Trong Học phần 4, thời khóa biểu sẽ được đổi lại như Học phần 1.



Chuyến dã ngoại của Khối lớp 3 tại Nông trại



5 học sinh giành giải A trong cuộc thi vẽ về “An toàn giao thông”



Các tác phẩm với chủ đề “Hà Nội em yêu”

Bóng đá

Đội bóng đá trường - ASA đã có một khởi đầu hết sức thành công, mở đầu là chuyến thăm trường của các cầu thủ đến từ Brazil. Những buổi tập luyện của đội vào các chiều thứ Ba và thứ Năm đang diễn ra rất thuận lợi, thu hút sự tham gia của nhiều học sinh.

Đội bóng trường đã có một trận đấu giao hữu với đội bóng nam Khối 4-5 của trường SIS @ Ciputra vào ngày 14 tháng 10 trên sân nhà. Vào ngày 21 tháng 10, đội bóng Khối 1-3 của chúng ta đã tiếp tục có một trận đấu với đội Ciputra tại sân bóng Ciputra. Đây là cơ hội tốt để các em làm quen với các cuộc thi đấu và xây dựng tình bạn với học sinh các trường trong hệ thống. Qua đây các thầy cô giáo Vạn Phúc cũng có dịp giao lưu, làm việc với các thầy cô trong hệ thống trường KinderWorld. Chúng tôi đang rất háo hức chờ đợi sự ra mắt của đội bóng đá nữ trong trận thi đấu với đội trường Ciputra vài tuần tới.

Mời tham gia đội bóng

Chúng tôi xin kêu gọi các bậc phụ huynh, gia đình và bạn bè của SIS @ Vạn Phúc, những người có niềm đam mê bóng đá gia nhập đội bóng giáo viên của SIS @ Vạn Phúc và tham gia thi đấu với các thầy cô đến từ SIS @ Cầu Giấy trong tháng tới. Chúng tôi rất mong đợi sự tham gia Quý vị. Vui lòng liên hệ Thầy Charlie tại văn phòng Nhà trường để đăng ký.

Cuộc thi “Hà Nội em yêu” và “An toàn giao thông”

“Hà Nội em yêu” là chủ đề cuộc thi viết và vẽ về Hà Nội của học sinh trường Tiểu học Việt Nam Singapore nhằm hướng tới chào mừng kỉ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô.

05 tập thể có tác phẩm đoạt giải A, đó là các tập thể lớp 1C, 2B, 3B, 4D, 5D; 08 tập thể có tác phẩm đoạt giải B, đó là các tập thể lớp 1B, 2C, 3C, 3D, 4B, 4C, 5B, 5C.

05 cá nhân vinh dự có tác phẩm đoạt giải A: Nguyễn Thu An – lớp 1B, Nguyễn Ngọc Minh Anh – lớp 5B, Hoàng Anh Chi – lớp 5B, Hà An – lớp 5C, Nguyễn Minh Thành – lớp 5D.

Các học sinh Đoàn Tuấn Minh – lớp 4B, Vũ Nguyễn Hương Nhi – 4C, Yaxian – lớp 1B, Dương Hoàng Tú – lớp 4C, Đoàn Bảo Linh – lớp 4D có tác phẩm đoạt giải B và các học sinh Vũ Bảo Linh – 3D, Lê Quỳnh Anh – lớp 4C, Kiều Hữu Kính – lớp 4D, Dương Quỳnh Chi lớp 5D, nhóm Trần Hữu Tài – lớp 4B có tác phẩm đoạt giải C.

Trước cuộc thi này, học sinh toàn trường cũng rất hào hứng và nhiệt tình tham gia cuộc thi vẽ tranh về An toàn giao thông được tổ chức từ ngày 10/9/2014 đến ngày 19/9/2014. Từ hơn 200 tác phẩm dự thi, Ban giám khảo đã trao giải cho 05 tập thể và 15 cá nhân có tác phẩm xuất sắc nhất.

Những hoạt động trên không chỉ minh chứng cho tài năng nghệ thuật của các em học sinh, ý nghĩa giáo dục sâu sắc của nhà trường, mà còn cho thấy niềm tự hào cùng tình yêu vô bờ của cán bộ, giáo viên, học sinh trường Tiểu học Việt Nam Singapore đối với Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến.



Hội học sinh trường năm học 2014-15



Những học sinh giành giải hóa trang đẹp nhất trong ngày lễ Halloween



Hóa trang thành xác sống trong ngày Halloween

Hội Học sinh

Chúng tôi rất vui mừng vì đã bầu chọn được các thành viên cho Hội học sinh trường SIS @ Vạn Phúc trong năm học 2014 -2015. Đó là các em Nathaniel Hoàng Dickerson Y4, Trần Vũ Minh Châu 4B, Dương Hoàng Tú 4C, Nguyễn Bảo Trâm 4D, Jung WooChang Y5, Nguyễn Tú Anh 5B, Trần Lê Minh Ngọc 5C, Nguyễn Khánh Lâm 5D.

Xin chúc mừng các em vì đã nhận được sự tín nhiệm và bình chọn của các bạn cùng lớp.

Quý vị hãy ủng hộ các em và hoạt động của Hội trong năm học này.

Mục đích của Hội học sinh trường là đại diện cho học sinh toàn trường, là tiếng nói của học sinh bày tỏ ý kiến của mình với Ban giám hiệu, đào tạo các em trong vai trò lãnh đạo cũng như hỗ trợ cho các nhóm và các học sinh khác trong trường

Hội học sinh sẽ họp và lên kế hoạch gây quỹ cho các hoạt động của Hội. Hội học sinh sẽ không chịu trách nhiệm về các vấn đề có liên quan đến việc rèn luyện đạo đức hay các vấn đề học tập của học sinh.

Một số nhiệm vụ của Hội học sinh trường bao gồm:

- Là tiếng nói của học sinh
- Xác định các tổ chức từ thiện để hỗ trợ
- Đưa ra gợi ý phát triển cộng đồng trường.
- Truyền tải thông tin tại các buổi sinh hoạt trường
- Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện hỗ trợ cho những dự án của Hội
- Góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức về môi trường sinh thái thông qua các sự kiện như Giờ Trái đất

Năm nay, thầy Rod sẽ hướng dẫn Hội học sinh trường và thầy đã có những buổi gặp gỡ làm việc riêng với các thành viên trẻ tuổi và quyết đoán của hội. Sau màn biểu diễn hát, trống và ukulele với sự hỗ trợ của thầy Mark, thầy Noel, các thành viên của Hội Học sinh năm học 2014 - 2015 – đại diện tiêu biểu của các lớp đã ra mắt học sinh toàn trường.

Lễ Halloween

Thứ Sáu, ngày 31 tháng 10, một bản nhạc Halloween được chơi trong giờ ăn trưa tại căng tin trường, các em học sinh tập trung theo lớp và lần lượt lên sân khấu trình diễn trang phục hóa trang của mình. Hội học sinh sẽ đóng vai trò giám khảo để chọn ra lớp có trang phục hóa trang đẹp nhất.

Thật tuyệt vời khi thấy các em trong các trang phục hóa trang tham gia vào không khí vui nhộn của ngày lễ Halloween. Các học sinh khối lớp bé diễu hành tới các lớp học và chơi trò Trick or Treat - Cho kẹo hay bị ghẹo.

Hội học sinh dự định sẽ tổ chức rất nhiều các hoạt động khác như quyên góp sách, đi bộ gây quỹ từ thiện, tuần lễ tinh thần và một sự kiện rất được yêu thích Tìm kiếm Tài năng Vạn Phúc. Ngoài ra, một chương trình quyên góp quần áo và đồ chơi cho các trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn cũng sẽ được tổ chức.